



Trong thân tình, ngày thứ nhất tại Singapore ĐTC gặp gỡ anh em Dòng Tên và chia sẻ về cầu nguyện và ơn gọi

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Salvatore Cernuzio)

Vào ngày đầu tiên của Chuyến tông du đến Singapore, cuộc hẹn duy nhất của Đức Phanxicô là cuộc gặp gỡ "Thân tình và huynh đệ" với các tu sĩ Dòng Tên đang phục vụ tại đảo quốc này.

Những hình ảnh của nhà truyền giáo Matteo Ricci và Cha Nguyễn Tổng Quyền Pedro Arrupe, như những ngọn hải đăng cho các tu sĩ Dòng Tên và Giáo hội Hoàn vũ, đã là chủ đề cho cuộc đối thoại kéo dài một giờ của Đức Giáo hoàng Phanxicô với các tu sĩ Dòng Tên Singapore vào chiều thứ Tư (11/9/2024).

Đức Giáo hoàng đã đến quốc đảo này sớm hơn vài giờ cho chặng thứ tư và cũng là chặng cuối cùng của Chuyến tông du ra nước ngoài lần thứ 45 của ngài. Đây là một ngày dành riêng để nghỉ ngơi, ngoại trừ cuộc gặp gỡ với các tu sĩ Dòng Tên, cuộc gặp gỡ Dòng Tên thứ ba trong chuyến đi của ngài đến Đông Nam Á và Châu Đại Dương.

Chặng đầu tiên tại Jakarta, vào ngày 4 tháng 9, ĐTC đã gặp gỡ 200 tu sĩ Dòng Tên; chặng thứ hai được tổ chức vào ngày hôm qua, tại Dili, ngài gặp gỡ 40 hội viên của Dòng Tên và tại Singapore ngài gặp gỡ anh em Dòng Tên.

Một cuộc họp mặt gia đình

Vào thứ Tư, tại hội trường ở Trung tâm tinh thần Thánh Phanxicô Xaviê, nằm trên một ngọn đồi cách thành phố và trung tâm thương mại của Singapore nửa giờ, có 25 tu sĩ Dòng Tên ở nhiều độ tuổi khác nhau, chủ yếu là người Singapore nhưng cũng có một số người đến từ các khu vực khác, chẳng hạn như Malaysia.

"Có người trẻ, thậm chí có một người mới được thụ phong, và một số người lớn tuổi, một số người bị bệnh chờ và Đức Giáo hoàng rất thân tình với họ", Cha Antonio Spadaro, Thứ trưởng Thánh Bộ Văn hóa và Giáo dục, người đã tháp tùng Đức Giáo hoàng trong chuyến tông du này và có mặt tại cuộc họp, cho biết: "Cuộc họp kéo dài một giờ như thường lệ. Và như thường lệ, đó là một cuộc gặp gỡ rất thân tình, huynh đệ.... ĐTC rất thích bầu khí thân mật, giống như gia đình vậy."

Những hình ảnh do chính Cha Spadaro phát tán trên tài khoản X của mình cho thấy Đức Giáo hoàng Phanxicô đang mỉm cười và thư giãn. Vị linh mục cho biết Đức Giáo hoàng đã đi vào phần hỏi đáp. Các chủ đề rất đa dạng, bắt đầu bằng những thách thức đang chờ đợi Giáo hội trong thời đại này và ở những vùng đất này.

"Đức Giáo hoàng đã nói rõ rằng đức tin phải đi vào những thách thức của con người và nhấn mạnh tầm quan trọng của Châu Á này như một lục địa quan trọng", Cha Spadaro giải thích. "Vì vậy, các tu sĩ Dòng Tên được kêu gọi sống ở nơi đây, nơi có những thách thức rất đặc biệt".





ĐTC nói chuyện với các tu sĩ Dòng Tên ở Singapore



Photo Cha Arupe và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II

Tinh thần Cha Tổng Quyền Arrupe và 'thách thức' của lời cầu nguyện

Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lời cầu nguyện, cũng là 'thách thức', "luôn đối diện với những thách thức do xã hội đặt ra với tinh thần cầu nguyện theo gương của Cha Pedro Arrupe". ĐTC ám chỉ đến

vị tu sĩ Dòng Tên gốc Tây Ban Nha, nguyên Bề trên Tổng quyền của Tu Hội từ năm 1965 đến năm 1983, người đã được tuyên dương là Tôi tớ Chúa và đang trong quá trình phong chân phước.

“Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần nói về Cha Tổng quyền vĩ đại này, và tuyên bố rằng ngài rất gần gũi với Cha và mong muốn được tôn phong chân phước và phong thánh cho Cha”, Cha Spadaro cho biết.

Ơn gọi và sự đào tạo

Không thiếu các chủ đề mục vụ trong suốt cuộc trò chuyện. “Đức Giáo hoàng đã thảo luận, trên hết, về ơn gọi và cách thức chúng thực sự tồn tại, nghĩa là có một số người, một số người trẻ, muốn bước vào đời sống tu trì nhưng đôi khi lại sợ đào tạo”.

“Đức Giáo hoàng khuyến cáo không nên bi quan”, Cha Antonio Spadaro cho biết. “Về vấn đề này”, ngài nói thêm, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của “sự đào tạo chất lượng cao và phù hợp để đáp ứng những thách thức của thời đại chúng ta”.



Tấm gương của nhà truyền giáo Matteo Ricci

Trong cuộc trò chuyện, bên cạnh hình ảnh của Cha Arrupe, hình ảnh cha Matteo Ricci, vị tông đồ vĩ đại Dòng Tên tại Trung Quốc, cũng xuất hiện. “Cha ấy là một nhân vật tham chiếu khác”, Cha Spadaro nhấn mạnh, “vì cha ấy là mẫu gương cho các tu sĩ Dòng Tên tại nơi này”.





Cuộc họp tại Nhà tĩnh tâm Thánh Phanxicô Xaviê

